

สวัสดีค่ะว่าที่นักเรียน IGS ทุกคน

เราชื่อพรพรรณ วัชชวัลลค์ (ปิ่น) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตร IGS และเป็นนักเรียนรุ่นที่สองของโครงการ ในข้อความนี้ขอแทนตัวเองว่าปิ่นนะคะ พี่เชื่อว่าน้องๆ คงมีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรมาบ้างแล้ว เพราะฉะนั้นพี่จะขออธิบาย สั้นๆเกี่ยวกับหลักสูตร ส่วนที่เหลือพี่จะขอยุติเรื่องชีวิตในฐานะนักเรียน IGS ค่ะ

IGS อย่างที่น้องๆทราบกันอยู่แล้วว่าย่อมาจาก Integrated Global Studies เป็นภาควิชาในคณะ Integrated Arts and Sciences ซึ่งดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่น้องๆก็ยังมีโอกาสที่จะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งในและนอกห้องเรียน ภาควิชาของเรามีสาขาวิชาเอก คือ Tourism and culture ซึ่งจะคล้ายๆกับสาขาวิชาในเชิงมนุษยศาสตร์ มานุษยวิทยา ปรัชญา การท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์ เอกที่สองคือ Peace and communication ซึ่งจะเน้นวิชาเชิงรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงการสื่อสารและภาษาศาสตร์ เอกสุดท้ายคือ Environment and society ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับน้องๆที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วิชาเอกจะเลือกในชั้นปีที่สอง เพราะฉะนั้นในปีแรกน้องๆจะได้เรียนพื้นฐานของทุกๆเอกก่อนที่น้องจะต้องตัดสินใจว่าจะเข้าเอกไหน

- ความรู้สึก ความประทับใจ

สิ่งแรกเลยที่พี่ประทับใจคือความอบอุ่นภายในIGS อาจเป็นเพราะจนถึงตอนนี้ ภาควิชาเพิ่งเปิดได้ไม่นาน ทำให้ไม่ได้มีคนเยอะมาก ความสนิทสนมของรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนจึงใกล้ชิดมากขึ้น อีกเรื่องหนึ่งคือการสื่อสารในIGS กำแพงทางภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคเลย เราสามารถใช้ได้ทั้งภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่นในการสื่อสารได้กับทุกคน ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยก็มีความหลากหลาย มีทั้งเรื่องที่น่าสนุก และเรื่องที่น่าลำบาก แต่พี่จะรู้สึกอยู่เสมอว่าพี่ไม่ได้ลำบากอยู่คนเดียว ทุกคนรอบตัวพี่พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนพี่เสมอ เรื่องสุดท้ายที่พี่อยากพูดถึงคือความหลากหลายของวัฒนธรรม ภาษา และ การวางตัวของคนจากแต่ละชนชาติ เราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในหลายๆเรื่อง จากเพื่อนๆที่มาจากหลายๆประเทศ และต่างความคิด ต่างความเข้าใจ พี่รู้สึกว่ IGS ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ให้เรียนหนังสือ แต่เป็นอีกที่ที่น้องๆจะสามารถเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตอีกด้วย

- คำแนะนำ

สุดท้ายนี้พี่ก็อยากจะแนะนำน้องๆคนไหนที่สนใจจะมาเรียนที่ IGS ให้เตรียมพร้อมเรื่องคะแนนสอบ เอกสารต่างๆ อย่าย่ำขาด และอีกเรื่องคือพี่อยากให้ทุกคน Prepare for everything and prepare for 'nothing' เตรียมตัวให้พร้อมไปกับทุกสิ่งที้องจะต้องเจอ ทั้งความสนุกสนาน อบอุ่น และความลำบากที่น้องอาจได้เจอ และเตรียมตัวสำหรับ 'nothing' สำหรับสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ ทำให้เต็มที่นะคะ หวังว่าเราจะได้ร่วมสร้างประสบการณ์ และความทรงจำดีๆด้วยกันค่ะ แล้วเจอกันที่IGS ค่ะ สู้ๆนะ 😊